

## TƯ VẤN CHỌN TRƯỜNG HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH LỚP 9

Ngày nay, ngoài việc học trong các trường phổ thông thì nhu cầu tiếp cận những môi trường học tập phù hợp năng lực cùng với những ngành nghề “hot” đang được các bậc phụ huynh rất quan tâm. Thay vì để con học hết THPT phụ huynh mới chú ý thì ngay từ khi con thi tốt nghiệp THCS xong đã có rất nhiều phụ huynh định hướng và lựa chọn cho con em mình.

Năm học 2023 – 2024 trường THCS Lê Quý Đôn – Long Biên có 2 lớp 9 với tổng số học sinh là 96 em. BGH nhà trường cùng các đồng chí CBGVNV luôn hỗ trợ, tạo điều kiện cho các em học sinh có môi trường học tập tốt nhất. Để hỗ trợ và đồng hành cùng các bậc phụ huynh trong công tác giáo dục, hướng nghiệp cho các em học sinh khối 9, nhà trường đã mời **Thạc sĩ Lê Anh Tuấn – Trưởng phòng kỹ năng Trung tâm dịch vụ việc làm và Hỗ trợ thanh thiếu niên Hà Nội** tư vấn chuyên đề **“Sự lựa chọn cho tương lai – Các hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS”**.



Tham dự chương trình tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 còn có các đồng chí trong Ban Giám hiệu; Ban đại diện cha mẹ học sinh trường; Đại diện của một số trường THPT công lập và Cao đẳng nghề, trên địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm cùng với gần 200 em học sinh và phụ huynh học sinh lớp 9 trường THCS Lê Quý Đôn.



Trong chương trình, Thạc sĩ Lê Anh Tuấn đã truyền đạt tới các em học sinh về kỹ năng định hướng, lựa chọn nghề nghiệp; Ý nghĩa của việc lựa chọn đúng nghề nghiệp; Cách thức để chọn đúng nghề; Lựa chọn trường, chọn nghề cho phù hợp với năng lực, điều kiện của mỗi học sinh.

Các em học sinh cũng được cơ hội tìm hiểu về các trường THPT công lập trên địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm, ngành nghề trong xã hội và xu hướng phát triển các ngành nghề trong tương lai. Đồng thời, chương trình còn là cơ hội cho các em học sinh và các bậc phụ huynh trao đổi, đối thoại trực tiếp với chuyên gia về những thắc mắc, những điều băn khoăn, trăn trở khi lựa chọn trường, chọn nghề của các em học sinh.



Lớp 9 là giai đoạn khá nhạy cảm của các em học sinh, tâm sinh lý thay đổi rất nhiều. Đặc biệt, đây là khoảng thời gian các em đang lo lắng, trăn trở trước những nguyện vọng của mình. BGH trường THCS Lê Quý Đôn nhận thấy đây là khoảng “*thời gian vàng*” để tư vấn chọn trường, hướng nghiệp cho các em học sinh.

Công tác phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp THCS thực sự rất cần thiết cho các em cũng như các bậc phụ huynh. Điều đó giúp các em học sinh nhìn ra điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, có thêm thông tin, kiến thức để lựa chọn

nghe nghiệp, hướng đi phù hợp với sở thích, năng lực bản thân, xu hướng phát triển của xã hội; đồng thời giúp các bậc phụ huynh thấy được thực tế của con em mình để có những sự lựa chọn sáng suốt, phù hợp.



Chương trình “Tư vấn chọn trường, hướng nghiệp cho học sinh lớp 9” trường THCS Lê Quý Đôn đã diễn ra thành công, tốt đẹp, mang đến cho HS và phụ huynh những kiến thức vô cùng cần thiết, bổ ích. Thay mặt các bậc PHHS ông Nguyễn Hoàng Giang đại diện PHHS nhà trường và bà Nguyễn Thị Lan Tới đại diện PHHS lớp 9 đã gửi lời cảm ơn chân thành tới BGH nhà trường, tới Thạc sĩ Lê Anh Tuấn cùng đại diện các đơn vị nhà trường tham gia chương trình.

**TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN**